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Þingskjal 156  —  156. mál.

Fyrirspurn
til velferðarráðherra um skólatannlækningar.

Frá Sigmundi Erni Rúnarssyni.

1. Kemur til greina að hefja skólatannlækningar að nýju hér á landi?
2. Hefur kostnaður við það verið kannaður?


